



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ย้ำเตือนสมาชิกนิคมสหกรณ์หวงแหนพื้นที่ทำกิน หวั่นถุกนายทุนเข้าครอบครองเพื่อหาผลประโยชน์เหมือนวังน้ำเขียว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ออกโรงเตือนเกษตรกรที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตนิคมสหกรณ์ทั่วประเทศหวงแหนพื้นที่ทำกิน เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกตกถึงรุ่นลูกหลาน หวั่นพื้นที่นิคมสหกรณ์เป็นเป้าหมายของการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนเพื่อสร้างรีสอร์ทแห่งใหม่ หลังเกิดปัญหาจากพื้นที่วังน้ำเขียว

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างการเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน (กสน.5)แก่เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ว่า ในเขตนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อนมีพื้นที่เกือบแสนไร่ ที่จัดสรรให้เกษตรกรได้เข้ามาตั้งรกรากและทำมาหากิน เอกสารกสน.5 จึงมีความหมายต่อเกษตรกรมาก และได้เน้นย้ำให้เกษตรกรรักษาพื้นที่นิคมสหกรณ์เอาไว้ ไม่ปล่อยให้นายทุนจากนอกพื้นที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ หรือเข้ามาใช้ที่ดินโดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้จัดสรรที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรเท่านั้น

ทั้งนี้ ในปัจจุบันเกิดปัญหาเรื่องการถือครองที่ดิน และการเข้าครอบครองที่ดินสาธารณะ เช่นในเขตวังน้ำเขียว ซึ่งมีการลงทุนสร้างรีสอร์ทขนาดใหญ่ ทำให้ห่วงเกรงว่าที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เกือบ 40 แห่ง มีพื้นที่นับล้านไร่ที่อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้รับผลกระทบจากการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยตรงและแอบแฝงของนายทุนที่กำลังมองพื้นที่เป้าหมายใหม่ในการสร้างรีสอร์ท โดยเฉพาะในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของการเข้ามาแย่งชิงพื้นที่ เพราะมีความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้น ทำให้เกิดความห่วงใยในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในพื้นที่นิคมสหกรณ์ จึงได้มอบหมายสำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับการมอบเอกสารเพื่อให้สิทธิแก่เกษตรกรเข้าทำกินในเขตนิคมสหกรณ์ทุกแห่ง จะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิให้แก่สมาชิกในนิคมสหกรณ์โดยเร็วที่สุด เพื่อให้เกษตรกรได้รับเอกสารสิทธิ ทั้งกสน. 3 และกสน. 5 ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนเกิดความมั่นใจว่ามีเอกสารสิทธิในการครอบครองที่ดินทำกินในพื้นที่แห่งนี้

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกอบอาชีพทำการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์ ทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วสามารถสร้างรายได้ได้ทั้งสิ้นและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทำการเกษตรสามารถพัฒนาได้ เริ่มจากการพัฒนาความรู้ และมีความขยันหมั่นเพียร ซึ่งในนิคมสหกรณ์ยังมีพื้นที่อีกมากมาย ที่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ทั้งนี้ อยากให้นิคมสหกรณ์ทุกแห่งมีการกำหนดขอบเขตการดูแลพื้นที่นิคมสหกรณ์ โดยมีสัญลักษณ์กำหนดพื้นที่ที่ชัดเจน เพื่อให้สมาชิกในนิคมสหกรณ์เกิดการหวงแหนและเป็นเจ้าของดูแลรักษาพื้นที่นิคมสหกรณ์ร่วมกัน

